



งานสัมมนา

“พลังท้องถิ่น สร้างพลเมือง ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา”

พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าฯ ประจำปี 2566 และ

พิธีมอบรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการให้บริการและพัฒนางานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภารกิจที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทัวถึง และรวดเร็ว

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในภาพรวม ผ่านการให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้การที่จะประสบผลสำเร็จในประเด็นดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ “ความเป็นพลเมือง” ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตย มีความตระหนักในสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ที่สำคัญคือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกลไกและกระบวนการต่างๆ นำไปสู่การกำหนดอนาคตของตนเองและพื้นที่ของตนเอง ด้วยการตัดสินใจของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการแบบเดิมๆ ทำแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องอาศัยความสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนา ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า นวัตกรรมการ

บริหารงานพัฒนา ที่จะตอบโจทย์ปัญหาและความท้าทายของแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว และสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหนุนเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคม นำไปสู่การตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา ต่อยอดเป็นนวัตกรรมการบริหารงานพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตนได้อย่างลงตัวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดอนาคตของประเทศชาติในภาพรวมต่อไป วิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “พลังท้องถิ่น สร้างพลเมือง ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา” เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบถึงศักยภาพและความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างพลเมือง ตลอดจนการจุดประกายและขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างให้การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจเป็นรากฐานของประชาธิปไตยที่แข็งแกร่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการหนุนเสริมการเมืองภาคพลเมือง และสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามวิถีทางประชาธิปไตย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมการบริหารงานพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมในปัจจุบัน
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่การบริหารงานท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ เท้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำชุมชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน

วัน เวลา และสถานที่

- วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.
- ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพฯ